

MOIT 19  
ไตรมาส 2



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๖ ๘๘๖๗  
ที่ นศ.๐๐๓๓.๓๐๑(๑๑)/๒๖๐๐ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗  
เรื่อง รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรียไและกรณี  
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่

ตามที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้นำหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพล  
เรือน : กรณีการเรียไและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ในระบบรายงานการเรียไและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (MOPH Solicit Report System :  
MSRS) เพื่อเป็นการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกัน  
ผลประโยชน์ทับซ้อน มีวัตถุประสงค์เปิดเผยการดำเนินการของหน่วยงานเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์  
ทับซ้อน ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
อย่างเป็นระบบ การรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรียไ  
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
และการให้องค์ความรู้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา และผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลภายในหน่วยงาน เพื่อเป็น  
การปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะ  
เรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้ ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH  
Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) นั้น

ในการนี้ งานพัสดุ ขอส่งรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ  
พลเรือน : กรณีการเรียไและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗ ในระบบรายงานการเรียไและการให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (MOPH Solicit Report  
System : MSRS) (รอบ ๖ เดือน) และอนุญาตนำรายงานฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลทุ่งใหญ่  
เพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน และเพื่อเป็นการปลูกฝังและปรับฐาน  
ความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจาก  
เรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลทุ่งใหญ่

(นางลัดดาวัลย์ ภาครัตน์)

นักวิชาการพัสดุ

(นางนิศากร สวัสดิกุล)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ / อนุญาต

(นายปกป้อง เสวดชนะ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่